

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๓๑๘/ ๖๑๑๗๖



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
พระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๕๓ หมู่ ๒  
ถนนป่าไทน์ ตำบลประตู่ชัย  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และขอความร่วมมือให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดจัดส่งบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สถานศึกษาละ ๒ คน (ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ ๑ คน ผู้กำกับลูกเสือ ๑ คน)

ในการนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรอัตราจำนวนสถานศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๐ สถานศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีความสนใจโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) เป็นอย่างต่ำ ๒) ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ๓) ต้องเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการ ๑ คน ผู้กำกับลูกเสือ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒ คน ต่อ ๑ สถานศึกษา โดยจัดส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานประกอบของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ดังนี้ ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒) สำเนาอนุมัติบัตรผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (สูงสุด) ๓) สำเนาใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.๑๓) ๔) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากมีโรงเรียนสมัครเกินจำนวนที่กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้ประสานงาน กมลลักษณ์ ลอยพูน ๐๘๑ ๐๓๐๓๔๑๐